

สยามรัฐ

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๖

เมื่อ "สมช.และกรมสนธิสัญญา" รับหลักการร่างอนุสัญญาสิทธิเด็ก

เดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การสหประชาชาติ จะมีการประชุมใหญ่สมัชชาทั่วโลกขึ้น โดยมีวาระสำคัญวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ "เด็ก ๆ ทั่วโลก" นั่นคือ การประชุมเพื่อรับหลักการร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสากล ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นกฎหมายต่าง ๆ มากมาย เพื่อมุ่งให้ความคุ้มครอง ปกป้อง ช่วยเหลือ บำบัดและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะต้องเดินทางไปร่วมประชุมในวาระสำคัญนี้เช่นกัน ท่ามกลางการจับตามองของบุคคล กลุ่ม คณะ ตลอดจนองค์การมูลนิธิและสมาคมที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็ก ทั้งในและต่างประเทศว่า "ประเทศไทยจะมีมติคิดเห็นเป็นเช่นไรกับร่างอนุสัญญาฉบับนี้นั้นก็ จะร่วมรับหลักการหรือไม่"

แต่แล้ว กระแสข่าวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ นั่นคือ "มติของสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่เห็นชอบกับการร่างการอนุสัญญาฉบับดังกล่าว" ส่งผลให้องค์การที่ทำงานด้านเด็ก โดยเฉพาะ "คณะทำงานด้านเด็ก" ที่ทำงานและร่วมร่างอนุสัญญาฉบับนี้มาโดยตลอด สะทกสะทอนใจด้วยความคิดหวังที่ได้ทราบถึงมติดังนั้นดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ความสับสนหวัง คณะทำงานด้านเด็ก ได้เตรียมประชุมสมัชชาและที่ประชุม ตลอดจนเรียนเชิญ

ศุภหุຍ มุณินิธิสร้างสรรคิเด็ก คณะทำงานด้านเด็ก

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นความหวังของเด็ก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน เสนอทางความคิดตลอดจนหาผู้ทางที่จะทำความเข้าใจกับ "สมช.ตลอดจนกรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศและกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย" ซึ่งก็ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่มีผลให้ทาง สมช.มีมติไม่เห็นด้วยกับร่าง ก็เพราะได้ศึกษาร่างอนุสัญญาฉบับนี้ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเอง

เช่นนี้แล้วความหวังก็มีผู้ทางแจ่มใสขึ้น ดังที่คณะทำงานด้านเด็กกำลังเตรียมการนำร่างอนุสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดที่แก้ไขแล้ว เสนอตรงต่อ ๖ หน่วยงานของรัฐมนตรี, คณะที่ปรึกษา นายทว, สภาความมั่นคงแห่งชาติ, ประธานคณะกรรมการด้านเด็ก สภาผู้แทนราษฎร, กรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ, กรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม, วลา เพื่อขอความเข้าใจที่ถูกต้อง กระทั่งมีมติเห็นชอบนำร่างอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส่งต่อการทำในรูปแบบดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปกับการอาศัย "ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเข้าใจ" ช่วยเติมประสานที่ความเข้าใจที่บางแห่ง ซึ่งปรากฏว่าปดนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายท่าน กำลังหนุนช่วยอยู่มากมาย อาทิ ดร.สาสุรี จุติกุล, นพ.ประเวศ เวส, ศรพี สาคกริ, ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ, ตลอดจนองคการยูนิเซฟประจำประเทศไทย

ล่าสุด ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์แจ้งมาจาก ดร.สาสุรี จุติกุล ให้ได้ทราบว่ "ทางสมช.และกรมสนธิสัญญา" ได้เข้าใจถึงร่างฉบับแก้ไขแล้ว และมีความเห็นสนับสนุนให้ประเทศไทยรับหลักการร่างอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ซึ่งทางที่เห็นดังกล่าว สอดคล้องกับข่าวคราวจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ที่มีแนวโน้มจะลงมติเห็นชอบและรับร่างด้วยเช่นกัน"

จุดนี้เอง ที่ทำให้บรรยากาศและอะไรหลาย ๆ ประการกระจางและดึงขึ้นทันตา ทำให้เริ่มเข้าใจถึงหลักการที่ว่า "อะไร ๆ ก็ตาม สามารถแก้ไขและลู่วงได้ด้วยดี ก็เพราะการกันหน้าเข้าหากัน พุดคุยกันฉันมิตร นั่นเอง"

กระนั้นก็ตาม คณะทำงานด้านเด็กและหน่วยงานที่ทำงานเพื่อเด็กอีกมากมายยังหวังว่า "การรับหลักการร่างอนุสัญญาฉบับนี้ จะเป็นมิติดีงามขั้นแรกที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไป นั่นคือ จากการรับหลักการ ไปสู่การร่วมให้สัตยาบันและเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่จริงจังแก่เด็ก ๆ ในบ้านเมืองไทย ในประเทศอื่น ๆ และเด็ก ๆ ของโลก ที่เป็นบริเวณกลางของอนาคต สืบสายธารมรดกมนุษยชาติให้ยาวนานมาศกสืบไป!